



ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการ และให้เลื่อน การรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การรับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปจนกว่าจะมีคำสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อไปนั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงดำเนินการดังนี้

๑. เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ ดำเนินการต่อไปได้ ให้งานวิชาการได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน และเลื่อนการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ไม่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งโรงเรียน หยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้นำภาระงานที่ยังมีหน้าที่รับผิดชอบกลับไปทำที่ทำงาน และห้ามใช้เวลาที่หยุดนี้ถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อน ยังต่างจังหวัดโดยเด็ดขาด

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่เวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา ทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จะต้องสามารถติดต่อกับได้ และพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ตลอดเวลา และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เรียบร้อย

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ให้ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ตนเองตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากาก อนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีไข้หรือสุขภาพไม่ปกติให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่ทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเจียรชัย แสงชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี